

## แบบคำร้องขอเพิกถอนความยินยอม

### ผลของการเพิกถอนความยินยอม

ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ) (“พระราชบัญญัติ”) คุณมีสิทธิที่จะขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่เราในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

ในฐานะนายหน้าประกันภัยซึ่งได้รับอนุญาตภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เรามีภาระหน้าที่ที่จะปฏิบัติตามและปฏิบัติตามให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่บังคับที่กำหนดโดยคปภ. รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาจเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามภาระหน้าที่ที่กล่าวไว้ข้างต้น

เราขอเรียนให้ทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนที่เราจะดำเนินการตามคำร้องขอนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงผลทางกฎหมายดังกล่าว (ถ้ามี) โดยผลทางกฎหมายนั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะการเพิกถอนความยินยอมที่คุณร้องขอ

โปรดกรอกข้อความในแบบคำร้องนี้และส่งมาที่ช่องทางดังต่อไปนี้

#### โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน

บริษัท ไตรีค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด  
กฤษณาสง หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance (PDPA))  
173/21 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 20  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

#### โดยอีเมล

dpoth@directasia.com

#### รายละเอียดของผู้ยื่นคำร้อง

ชื่อ-นามสกุลของผู้ยื่นคำร้องตามที่ระบุไว้ในบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

หมายเลขโทรศัพท์

อีเมล

#### รายละเอียดของความยินยอมที่ต้องการเพิกถอน

เพื่อให้เราสามารถดำเนินการพิจารณาคำร้องขอของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการซึ่งคุณประสงค์ที่จะเพิกถอนความยินยอมอย่างละเอียดเท่าที่จะเป็นไปได้

#### คำแถลง

โดยการยื่นแบบคำร้องนี้ ข้าพเจ้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง ครบถ้วน และถูกต้องที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าทราบและเชื่อมั่น

ลายมือชื่อ

วันที่

#### ข้อควรทราบที่สำคัญ

##### หลักฐานยืนยันตัวตน

เมื่อเราได้รับแบบคำร้องขอเพิกถอนความยินยอมที่กรอกข้อความครบถ้วนแล้ว เราจะขอเอกสารที่สามารถยืนยันตัวตนของคุณได้ก่อนที่เราจะดำเนินการตามคำร้องขอของคุณ

##### ระยะเวลาในการดำเนินการ

เมื่อเราได้รับและตรวจสอบเอกสารยืนยันตัวตนของคุณแล้ว เราจะใช้ความพยายามในการตอบกลับคำร้องขอของคุณภายในสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่ได้รับข้อมูล และเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ ในกรณีที่เราต้องการเวลาเพิ่มขึ้นในการตรวจสอบและดำเนินการตามคำร้องขอ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงเวลาที่ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมผ่านช่องทางติดต่อที่คุณได้ไว้ในแบบคำร้องนี้

##### ข้อยกเว้นในการใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอม

เราขอเน้นย้ำว่า เราจะหยุดการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่กรณีที่พระราชบัญญัติกำหนดให้การเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผย (แล้วแต่กรณี) นั้น จำเป็นที่จะต้องดำเนินการโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ หรือสามารถกระทำได้ตามพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่นๆ